



Nhớ về Hà Nội

Nhạc và lời : HOÀNG HIỆP

Chậm - Tình cảm ♩



Dù có đi bốn phương trời, lòng



vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu



dấu, một thời đạn bom, một thời Hòa Bình.



Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, Tiếng

Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo

Nhớ những con đê thành lối xe, Bước

Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, Những



ve ru những trưa hè. Và nhớ những công
chân chưa ấm thân mình. Và nhớ lúc bom
chân năm tháng đi về. Và nhớ tiếng leng
đêm hoa sữa thơm nồng. Và nhớ nhớ bao



viên vừa mới xây, Bước chân em chưa mòn lối. Ôi
rơi thời chiến tranh, Đất rung ngói tan gạch nát. Em
keng tấu sớm khuya, Hương ra Đống Đa, Cầu Giấy. Ôi
khuôn mặt mếu thân, Đã quen bước chân giọng nói. Ôi



nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi
vân đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh
nhớ Thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm
nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi



bóng. Thành cũ Thăng Long hồn nước non thiêng còn lắng đâu
mới, Bài hát đôi ta là khúc quân ca là ước mơ
pháo, Truyền thống cha ông gìn giữ non sông từ thuở Thăng
thắm, Đường phố đông vui chờ đón tân niên là phút thiêng



đây dấu xưa oai hùng, Hà Nội ơi!
xa hương lên Ba Đình, tràn niềm ... tin! Dù
Long vẫn mang trong lòng, Hà Nội ơi!
liêng lắng nghe thơ người, Hà Nội ... ơi!

Sheet Nhớ về Hà Nội, file .PDF

"Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nhớ về Hà Nội của tác giả Hoàng Hiệp đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Nhớ về Hà Nội
- Tác giả: Hoàng Hiệp
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4430-nho-ve-ha-noi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com